

สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

ที่	ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม
1	อนุมัติปริญญา	อนุมัติปริญญานิสิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ทั้งสิ้นจำนวน 258 ราย ได้แก่ ระดับปริญญาเอก จำนวน 6 ราย ระดับปริญญาโท จำนวน 56 ราย ระดับปริญญาตรี จำนวน 196 ราย
2	การปรับปรุงหลักสูตร <u>หลักสูตรปรับปรุง (ไม่กระทบโครงสร้าง)</u> จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ เภสัชภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 3) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) <u>หลักสูตรปรับปรุง (กระทบโครงสร้าง)</u> จำนวน 9 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 2) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 5) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและ การสื่อสารสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 6) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 7) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)	อนุมัติ



ที่	ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม
	8) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 9) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ เภสัชภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)	
3	หลักสูตรใหม่ 1) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ การท่องเที่ยวแบบบูรณาการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ เภสัชภัณฑ์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 4) หมวดยาโทภาษาอังกฤษและสารสนเทศ (ฉบับใหม่ พ.ศ. 2562) 5) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม ความปลอดภัยและการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)	อนุมัติ อนุมัติ ทั้งนี้ ที่ประชุมให้เปลี่ยนชื่อหลักสูตร เป็น “หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมด้านความปลอดภัยและการพิสูจน์ หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)”
4	การปิดหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)	อนุมัติ
5	(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ และประโยชน์อย่างอื่น สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562	อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ และประโยชน์ อย่างอื่นสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 ตามเสนอ และประกาศใช้บังคับต่อไป
6	(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยน ระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2562	อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ตามเสนอ และประกาศใช้บังคับต่อไป



ที่	ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม
7	(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2562	อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2562 ตามเสนอ และประกาศใช้บังคับต่อไป
8	(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2562	อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2562 ตามเสนอ และประกาศใช้บังคับต่อไป
9	(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยศูนย์บริหารกิจการหอพัก พ.ศ. 2562	<p>อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยศูนย์บริหารกิจการหอพัก พ.ศ. 2562 โดยให้แก้ไขหน้า 5 ข้อ 19 ดังนี้</p> <p><i>เดิม</i> ข้อ 19 เงินรายได้ของศูนย์บริหารกิจการหอพักให้นำฝากไว้กับ <u>กองคลัง</u> หรือสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือสถาบันการเงินที่อธิการบดีอนุมัติ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ</p> <p><i>แก้ไขเป็น</i> ข้อ 19 เงินรายได้ของศูนย์บริหารกิจการหอพักให้นำฝากไว้กับ <u>ส่วนการคลัง</u> หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือสถาบันการเงินที่อธิการบดีอนุมัติ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการและประกาศใช้บังคับต่อไป</p>



ที่	ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม
10	การแต่งตั้งคณะกรรมการ อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ	<p>อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ (รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒน์กุล) 2. รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นรองประธานกรรมการ (รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ ผิวทองงาม) 3. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นกรรมการ (รศ.ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม) 4. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นกรรมการ (ผศ.นพ.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล) 5. นายเอื้อมบุญ ไกรฤกษ์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 6. รศ.พฤษี ศุภเศรษฐศิริ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 7. รศ.ดร.ศิริยุภา พูลสุวรรณ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 8. ผศ.นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 9. อาจารย์ ดร.วีระนันท์ คำนิงวุฒิ เป็นกรรมการและเลขานุการ <p>ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป</p>
11	คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดกลาง	<ol style="list-style-type: none"> 1. สภามหาวิทยาลัยมีมติเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดกลาง ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1) นายโสภณ สุภาพงษ์ 2) ศาสตราจารย์พิเศษเข็มชัย ชูติวงศ์ 2. อนุมัติให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดกลาง ประกอบด้วย <ol style="list-style-type: none"> 1) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ 2) นายโสภณ สุภาพงษ์ เป็นกรรมการ 3) ศ.พิเศษเข็มชัย ชูติวงศ์ เป็นกรรมการ 4) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นกรรมการ 5) คณบดีวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน เป็นกรรมการ 6) ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ เป็นกรรมการ 7) นางสาวอัญชลี ตุ่มทอง เป็นกรรมการ 8) นางสุจิตรา รัตนสิน เป็นกรรมการ 9) นางมณฑนา เจริญแพทย์ เป็นกรรมการ <p>และให้คณะกรรมการสรรหาดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารสถาบัน สำนัก และส่วนงานที่ เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า พ.ศ. 2559 ต่อไป</p>



ที่	ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม
12	คณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผลิตภัณฑการเกษตร	<p>1. สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหา คณบดีคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑการเกษตร ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม 2) นายชุมพล พรประภา <p>2. อนุมัติให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยี และนวัตกรรมผลิตภัณฑการเกษตร ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ 2) คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เป็นกรรมการ 3) นายชุมพล พรประภา เป็นกรรมการ 4) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นกรรมการ 5) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นกรรมการ 6) ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา เป็นกรรมการ 7) รองศาสตราจารย์ ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนา เป็นกรรมการ 8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนี จันทร์นวล เป็นกรรมการ 9) อาจารย์สุจินดา จิตต์ใจฉ่ำ เป็นกรรมการ <p>และให้คณะกรรมการสรรหาดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การบริหารคณะ และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2559 ต่อไป</p>
13	คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้	<p>1. สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหา ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สารีสุต 2) นายธีระชัย เขมนะสิริ <p>2. อนุมัติให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ 2) ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สารีสุต เป็นกรรมการ 3) นายธีระชัย เขมนะสิริ เป็นกรรมการ 4) คณบดีคณะกายภาพบำบัด เป็นกรรมการ



ที่	ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม
		5) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นกรรมการ 6) ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา เป็นกรรมการ 7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิศา เลิศพรกุลรัตน์ เป็นกรรมการ 8) อาจารย์ ดร.ณัชวดี จันทร์ฟอง เป็นกรรมการ 9) นายพุดมินท์ ยาโธสง เป็นกรรมการ และให้คณะกรรมการสรรหาดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารสถาบัน สำนัก และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า พ.ศ. 2559 ต่อไป
14	การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 4 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,500,000.- บาท (ยี่สิบสามล้านบาทถ้วน) โดยใช้เงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยให้แก่วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) ปรับปรุงอาคารนวัตกรรม : ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 7 จำนวนเงิน 12,600,000.- บาท 2) ปรับปรุงห้องเรียนอาคาร 14 ชั้น 8 และ ชั้น 9 จำนวนเงิน 2,200,000.- บาท 3) ปรับปรุงอาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ ชั้น 1 จำนวนเงิน 8,500,000.- บาท 4) ค่าออกแบบ - ปรับปรุงห้องเรียน อาคาร 14 ชั้น 8 และ ชั้น 9 จำนวนเงิน 200,000.- บาท

